



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองการศึกษา

\*\*\*\*\*

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการสอบในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก ได้ดำเนินการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ผลปรากฏว่ามีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก ได้ตามลำดับดังนี้

ลำดับที่ สอบได้	ชื่อ - นามสกุล	รหัสประจำตัว สอบ	หมายเหตุ
๑	น.ส.ภัทรธิดา อยู่คง	๐๐๑	
๒	น.ส.อัญชัน อุดสม	๐๐๕	
๓	น.ส.กัลยาณี พุด้อย	๐๐๙	
๔	น.ส.นิภารัตน์ ต๊ะแก้ว	๐๐๓	

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

การจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก จะส่งหนังสือเรียกผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อส่งจ้างและทำสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก กำหนด ถ้าไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิในบัญชีผู้สอบคัดเลือกในครั้งนี้ ทั้งนี้การทำสัญญาจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) ก่อน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญทศ ไทยมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก